

## บทคัดย่อ

นางสาวสุนทรี กฤษณสุวรรณ: การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง :

กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้าน โนนอารีย์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัตไชย บุญจุง , 120 หน้า

โครงการกองทุนหมู่บ้าน โนนอารีย์

ในการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษา หมู่บ้าน โนนอารีย์ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการทราบถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของชุมชน ในการดำเนินงานด้านกองทุน เงิน 1 ล้านบาท ที่รัฐบาลจัดสรรให้ รวมทั้งผลกระทบของกองทุนฯ ในด้านบวกและด้านลบที่มีต่อชุมชน หมู่บ้าน โนนอารีย์

สำหรับวิธีการประเมิน ใช้แบบ CIPP MODEL ของสัทพ์เฟิลดิม ซึ่งมีการประเมิน 4 ด้าน คือด้านสภาพแวดล้อม (C) ด้านปัจจัยนำเข้า (I) ด้านกระบวนการ (P) และด้านผลผลิต (P) โดยใช้เครื่องมือ แบบรายงานต่าง ๆ (บร. 1 – บร. 12) ในการเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อประเมินโครงการ ซึ่งแบบเก็บข้อมูล บร.ต่าง ๆ นี้ มีการเก็บข้อมูลรวม 2 แบบ คือ 1) การสัมภาษณ์ การสังเกต และการประชุม เป็นข้อมูลปฐมภูมิ และ 2) ข้อมูลจากเอกสารต่าง ที่รวบรวมไว้แล้ว เช่น ข้อมูลจปฐ. กชช 2 ค. ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้

การปล่อยกู้ให้เกษตรกรบรรลวุัตถุประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ประสิทธิภาพของการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามที่กองทุนหมู่บ้านต้องการ เช่นการสร้างงาน และอาชีพอาจไม่เกิดขึ้น แต่สนับสนุนหรือเสริมอาชีพเดิมของเกษตรกรนับว่าประสบความสำเร็จ สำหรับการคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย คงไม่มีปัญหาแม้ว่าเกษตรกรจะต้องไปกู้เงินนอกระบบมาใช้ก็ตาม เพราะต้องการรักษาความเชื่อถือ และความสัมพันธ์ กับผู้ค้าประกัน

ข้อเสนอแนะในการบริการกองทุนฯ ให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น รัฐบาลควรมีเจ้าหน้าที่โดยตรงเป็นที่เลี้ยง ให้การดูแลกองทุนในด้านความรู้ของการทำบัญชี รวมทั้งควรจัดสรรเงินเพื่อเป็นงบดำเนินการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าตอบแทนความเสียหายของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อไม่ให้เป็นภาระบวกรวมผู้ที่ต้องเข้ามาทำหน้าที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านมากเกินไป

สาขาเทคโนโลยีการจัดการ

ปีการศึกษา 2544

นักศึกษา นางสาวสุนทรี กฤษณสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัตไชย บุญจุง

อาจารย์ร่วมปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี มานะเกษม